



สรุปมติการประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗

www.senate.go.th

● สำนักงานประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ●

เรื่อง	มติที่ประชุม
--------	--------------

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม)

- รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ๑. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ๒. นายภราดร ปริศนานันทกุล เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง	รับทราบ
---	---------

เรื่องที่ค้างพิจารณา (๔ เรื่อง)

๑ รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	เลื่อนการพิจารณา
๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เลื่อนการพิจารณา
๓ รายงานประจำปี ๒๕๖๐ รายงานประจำปี ๒๕๖๑ รายงานประจำปี ๒๕๖๓ และรายงานประจำปี ๒๕๖๔ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	พิจารณารับทราบ
๔ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)	พิจารณารับทราบ

สืบค้นข้อมูลการประชุมวุฒิสภา ได้ที่





สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗

โดย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุม ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมีพลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม

ก่อนเปิดการประชุม ประธานวุฒิสภาได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จำนวน ๑๐ คน เป็นเวลาพอสมควร

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม จำนวน ๑ เรื่อง

- เรื่องแจ้งที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม คือ รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม (ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

จำนวน ๔ เรื่อง

เมื่อเข้าสู่วาระการพิจารณาที่ (๕) เรื่องที่ค้างการพิจารณา ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีเรื่องที่ค้างพิจารณาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ เรื่อง คือ เรื่องลำดับที่ ๕.๑ - ๕.๔ ซึ่งเป็นรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ และจากการประสานงานปรากฏว่ามีหน่วยงานพร้อมมาชี้แจงต่อที่ประชุม จำนวน ๒ เรื่อง คือ เรื่องลำดับที่ ๕.๓ และลำดับที่ ๕.๔ ส่วนอีก ๒ เรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะผู้ชี้แจงติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาได้ จึงขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน จากนั้น จึงได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ ๕.๓

๕.๓ รายงานประจำปี ๒๕๖๐ รายงานประจำปี ๒๕๖๑ รายงานประจำปี ๒๕๖๓ และรายงานประจำปี ๒๕๖๔ กองทุนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
(ตามมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐)

ผลการพิจารณา

ในการพิจารณารายงานประจำปี ๒๕๖๐ รายงานประจำปี ๒๕๖๑ รายงานประจำปี ๒๕๖๓ และรายงานประจำปี ๒๕๖๔ กองทุนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ โดยมี รองผู้ว่าการการศึกษาแห่งประเทศไทย (กทท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา รักษาการแทน ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (นายสุรศักดิ์ เกิดจันทิก) เป็นผู้นำเสนอรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุม

ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายซักถาม แสดงความเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า รายงานทั้ง ๔ ฉบับ เสนอมาล่าช้า ทำให้สถานการณ์ไม่เป็นปัจจุบัน จึงเสนอแนะว่า การเสนอรายงานประจำปี ๒๕๖๕ และรายงานประจำปี ๒๕๖๖ ควรรีบดำเนินการเสนอมาให้เร็วขึ้น และหากมีการจัดทำรายงานฉบับต่อ ๆ ไป เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น ควรเสนอรายงานต่อวุฒิสภา ในปีงบประมาณถัดไปทันที ส่วนการดำเนินการของกองทุนฯ อยากเสนอแนะให้กองทุนให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาให้แก่เยาวชนผู้สนใจกีฬาตั้งแต่พื้นฐาน และสนับสนุนนักกีฬาทุกคนที่มีความตั้งใจในการฝึกซ้อม มิใช่สนับสนุนเฉพาะนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลเท่านั้น การให้เงินรางวัลเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาที่แข่งขันในรายการต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักกีฬาอื่น ๆ มีเป้าหมายและแรงจูงใจในการฝึกซ้อม แต่นอกจากกองทุนฯ จะส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาแล้ว ควรต้องส่งเสริมและสนับสนุนตั้งแต่พื้นฐานทางการกีฬาให้แก่เยาวชน โดยสนับสนุนงบประมาณไปยังสถาบันการศึกษา หรือชมรมกีฬาในท้องถิ่น รวมทั้งครอบคลุมในการสนับสนุนการเล่นกีฬาในกลุ่มผู้สูงอายุ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการออกกำลังกาย อย่างไรก็ตาม การจัดการเงินอุดหนุนให้แก่สมาคมกีฬาหลาย ๆ จังหวัด พบปัญหาการเบิกจ่ายงบที่ล่าช้า ทำให้แต่ละสมาคมต้องดูแลนักกีฬาของตัวเอง ทั้งค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าผู้ฝึกซ้อม ค่าสถานที่ซ้อม ต้องระดมทุนออกค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เมื่อไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ นักกีฬาหรือเยาวชนของจังหวัดนั้น ๆ ขาดโอกาส และการจัดสรรเงินไปสมาคมกีฬาแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมาะสม จังหวัดใหญ่และจังหวัดเล็กมีความแตกต่างกันมาก ทำให้เกิดการแย่งตัวนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงระหว่างจังหวัด เพื่อนำไปสร้างผลงานหรือสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดตนเอง ทำให้จังหวัดเล็กที่มีนักกีฬาเก่ง ๆ แต่ได้งบประมาณน้อยเสียเปรียบ อีกทั้ง กท. ควบคุมแลสถานที่แข่งขันระดับชาติในที่ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานและเหมาะสมกับการการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ควรสนับสนุนในการสร้างศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาของนักกีฬาคนพิการ และสนับสนุนงบประมาณให้แก่นักกีฬาคนพิการให้มากขึ้น รวมทั้งต้องมีการวางแผนที่จะพัฒนาให้อาชีพนักกีฬาเป็นอาชีพที่มั่นคง สามารถหาเลี้ยงชีพได้ เพราะอาชีพนักกีฬาในปัจจุบัน หากไม่ได้ลงแข่งขันรายการสำคัญหรือมีผลงานที่โดดเด่นอายุการประกอบอาชีพนักกีฬาจะสั้น และต้องเปลี่ยนเส้นทางไปประกอบอาชีพอื่นแทน และนักกีฬาที่ใช้ร่างกายแข่งขันอย่างหนักจนร่างกายได้รับบาดเจ็บ กองทุนฯ ควรมีการสนับสนุนเงินช่วยเหลือสวัสดิภาพนักกีฬาด้วย นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” พ.ศ. ๒๕๖๕ อาจต้องมีการพิจารณาเรื่องจำนวนเงินที่เหมาะสม ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำหรือความไม่ยุติธรรม ระหว่างรางวัลที่นักกีฬาได้เหรียญรางวัลของกลุ่มนักกีฬาอาชีพ กลุ่มนักกีฬาสมัครเล่น และกลุ่มนักกีฬาคนพิการ รวมทั้งแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจ่ายเงินรางวัลรวดเร็วขึ้น เพราะนักกีฬาบางรายกว่าจะได้เงินรางวัลต้องรอหลายปี และจำนวนเงินที่ได้รับก็น้อยกว่าจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว มีการปรับปรุงกฎหมายและการบริหารกองทุนอย่างโปร่งใส ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระให้ดูแลการกระจายงบประมาณและการตรวจสอบการใช้เงินให้ถูกต้องและบริหารจัดการกองทุนการกีฬาโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในส่วนของการสรรหาหรือการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อยากเสนอแนะให้สรรหาบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการทำงานที่โปร่งใส มีจริยธรรม มีความคิดในเชิงนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาวงการกีฬาไทย และควรดำรงตำแหน่งเพียงสมัยเดียวเท่านั้น อีกทั้งควรจะต้องลงทุนในเรื่องพื้นฐานให้มากขึ้น ทั้งเรื่องจัดหาผู้ฝึกสอนที่เก่งในแต่ละประเภทกีฬา การผลักดันให้สร้างสนามการแข่งขันระดับชาติ พัฒนานักกีฬาจนสามารถส่งออกไปแข่งขันในต่างประเทศได้ ในส่วนของกีฬา E-sport เป็นกีฬาที่นักกีฬาไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลก แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร มีแต่ภาคเอกชนสนับสนุน ภาครัฐจึงควรให้การสนับสนุนงบประมาณให้มากขึ้น นอกจากนี้ ควรเพิ่มการหารายได้ของกองทุน ฯ ในช่องทางอื่นเพิ่มเติม เช่น การให้ภาคเอกชนผู้จัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ หักรายได้ส่วนหนึ่งเข้ากองทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวงการกีฬาร่วมกัน และประการสุดท้าย

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

มีข้อสอบถามว่า กรณีที่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia : OCA) แจ้งยกเลิกการเป็นเจ้าภาพ Asian Indoor & Martial Arts Games ครั้งที่ ๖ เนื่องจากสาเหตุใด และมีการใช้งบประมาณไปมากน้อยเพียงใด รวมถึงมีการเฝ้ายามนักกีฬาที่ฝึกซ้อมมาเป็นเวลานาน เพื่อการแข่งขันนี้อย่างไร

จากนั้น รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ และวิทยาศาสตร์การกีฬารักษาการแทน ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (นายสุรศักดิ์ เกิดจันทิก) และหัวหน้างานส่วนกองทุนกีฬา (นางสาวภิม นครศรี) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า สาเหตุที่เสนอรายงานประจำปีล่าช้า เนื่องจากมีการผลิตเปลี่ยนโครงสร้างของกองทุน และจะพยายามเร่งรัดในการจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๕ รายงานประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อนำเสนอต่อวุฒิสภา ในส่วนของเงินรางวัลนักกีฬาหรือเงินอัดฉีดมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ ๒๐ ของแต่ละปี อยู่ประมาณ ๗๐๐-๘๐๐ ล้านบาท และงบประมาณในการพัฒนาและสร้างนักกีฬาอยู่ที่ร้อยละ ๕๐ ที่นำไปใช้ในการฝึกซ้อม และใช้ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ ส่วนความเหมาะสมของเงินรางวัลของนักกีฬาคณพิการกับนักกีฬาปกติอาจจะมีอัตราที่ต่างกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาในเรื่องของเงินรางวัลที่มีการสนับสนุนแต่ละชนิดกีฬาว่าแต่ละประเทศมีจุดที่แตกต่างกันอย่างไร เมื่อมีการศึกษาแล้วก็จะพยายามปรับให้สอดคล้องยิ่งขึ้น กรณีกีฬา E-sport ในอนาคตอาจถูกบรรจุในกีฬาโอลิมปิก และ กทท. โดยคณะกรรมการกีฬาอาชีพได้มีการพิจารณาว่า E-sport ต้องมีการส่งเสริม มีการจัดการแข่งขัน และสนับสนุนงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งส่วนนี้มีการสนับสนุนงบประมาณในการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างชัดเจน ในการบริหารงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเอง ระเบียบกำหนดอย่างชัดเจนให้สามารถสนับสนุนงบประมาณให้ได้ในส่วนของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัด ผู้จัดการแข่งขัน และหน่วยงานของ กทท. ดังนั้น ในกรณีงบประมาณที่ไปสู่ภูมิภาค จึงมีการให้งบอุดหนุนไปยังสมาคมกีฬาจังหวัด โดยส่วนหนึ่งเป็นงบที่ไปบริหารจัดการสำนักงาน บริหารคนในการทำงานส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งให้จัดการแข่งขันกีฬาในแต่ละสมาคมกีฬาจังหวัดนั้น ๆ งบประมาณที่ผ่านไปที่สมาคมกีฬาจังหวัดแล้วแต่สมาคมกีฬาจังหวัดจะไปบูรณาการร่วมกับโรงเรียน องค์กรของท้องถิ่น หรือภาคเอกชนอย่างไร เป็นเรื่องที่สมาคมกีฬาจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ ในส่วนของอุปกรณ์กีฬาหรือการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับศึกษาเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องดังกล่าว ส่วนกรณีที่นักกีฬาจังหวัดแต่ละจังหวัดไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติหรือกีฬาคนพิการแห่งชาติ นักกีฬาทุกคนจะได้เบี้ยเลี้ยงในการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างชัดเจนผ่านไปทางฝ่ายกีฬาภูมิภาคไปถึงสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ทั้งมีค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง รวมถึงในการจัดหาผู้ฝึกสอนให้ด้วย ส่วนกรณีค่าใช้จ่ายในการใช้สนามกีฬาที่ กทท. รับผิดชอบ บางส่วนไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่บางแห่งก็มีค่าใช้จ่าย และส่วนการหาของรายได้อื่น มีการหารายได้อื่นจากการให้เช่าสนาม การเช่าพื้นที่หรือค่าเล่าเรียนเพื่อฝึกสอนปริมาณที่เหมาะสม ส่วนการส่งเสริมให้มีการปลูกฝังให้เยาวชนมีการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย จะมีโครงการในช่วงฤดูร้อนที่เปิดให้นักเรียนที่ปิดเทอมได้เข้าโครงการเล่นกีฬาหรือสอนหลักสูตรว่ายน้ำอยู่ทุกปี ประเด็นคำถามเรื่องเงินรางวัลของนักกีฬาจะมีอยู่ ๒ กรณี

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

นักกีฬาที่ทางกองทุนอุดหนุนเงินรางวัลให้จะพิจารณาจากตามหลักเกณฑ์นับจำนวนประเทศนับ Event แล้วก็มาคำนวณอัตราเงินรางวัลตามที่ประกาศในบัญชีแนบท้าย กับนักกีฬาอีกกลุ่มหนึ่ง คือกลุ่มที่ยังมีคำร้องในศาลปกครองจะยังไม่มีการพิจารณาเพราะว่ายังไม่ได้เสร็จสิ้นกระบวนการคำร้องของศาลปกครอง ส่วนกรณีการเป็นเจ้าภาพ Asian Indoor & Martial Arts Games ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้จัดกีฬาดังกล่าวก่อนสถานการณ์โควิด แต่ยังไม่มีการแข่งขันเกิดขึ้นก็มีการเลื่อน และมีการเลื่อนอีกครั้งจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ดังนั้น งบประมาณที่ใช้ในการจัดการ แบ่งเป็น ๒ เรื่องคือ ๑) **งบการจัดการแข่งขัน** โดยครั้งแรกได้มีการของบประมาณอยู่ที่ ๑,๗๐๐ ล้านบาท ต่อมาสำนักงบประมาณได้พิจารณาอยู่ที่ประมาณ ๑,๓๐๐ หรือ ๑,๔๐๐ ล้านบาท ซึ่งแบ่งเงินออกเป็นเงินสะสมของ กทท. ปี ๒๕๖๕ วงเงิน ๒๕๐ ล้านบาท เพื่อเริ่มดำเนินการในเรื่องของการเตรียมสนาม การประชุมหรือการเตรียมในเรื่องเทคโนโลยี และเงินอีกส่วนมาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่อนุมัติงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน วงเงิน ๔๐๐ ล้านบาท และมีการเพิ่มกรอบงบประมาณปี ๖๖ อีก ๔๐๐ ล้านบาท แต่ปรากฏว่ามีการโอนเงินหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ ทำให้งบประมาณส่วนนี้ต้องถูกปรับใช้ในงบประมาณประจำปีของกองทุนฯ และเมื่อโอนไปที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก็ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากคณะกรรมการยังไม่มีความชัดเจนในหลักเกณฑ์ของการเบิกจ่าย งบประมาณนี้ยังไม่ถูกใช้ และขณะนั้นบอร์ดกองทุนฯ เห็นชอบอีก ๑๓๗ ล้านบาท ต่อมาขณะที่เตรียมการจะเพิ่มกรอบงบประมาณปี ๒๕๖๗ เกิดความไม่ชัดเจนของชนิดกีฬา โดย OCA แจ้งให้ลดชนิดกีฬา ๑๔ ชนิดกีฬา ทำให้เหลือการจัดการแข่งขันประมาณ ๒๒ ชนิดกีฬา รวมกีฬาสาธิตอีก ๒ ชนิดกีฬาเท่านั้น จึงต้องเตรียมปรับลดงบประมาณที่เกี่ยวข้องลงมา จากนั้นไม่นาน OCA มีหนังสือแจ้ง ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานหรือสัญญาที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับสถานฝึกซ้อม โรงแรม รถขนส่ง และส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งการขอเอกสารดังกล่าวมาในระยะเวลาที่กระชั้นชิดมากฝ่ายจัดการแข่งขันไม่สามารถเตรียมข้อมูลได้ทัน สุดท้าย OCA จึงแจ้งยกเลิกการเป็นเจ้าภาพ Asian Indoor & Martial Arts Games ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพไป ดังนั้น เงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในส่วนของการจัดการแข่งขันจึงยังไม่ถูกใช้ ๒) **งบเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา** จำนวน ๗๐๐ ล้านบาท ซึ่งนักกีฬาได้โดยตรงเป็นเบี้ยเลี้ยงในการฝึกซ้อม ซึ่งเงินที่สำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬานี้ มีการใช้ไปแล้วจนถึง ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ แม้ว่าไม่ได้จัดการแข่งขันรายการนี้แล้ว แต่ก็ยังได้อนุมัติงบประมาณในการที่จะสนับสนุนให้นักกีฬาได้มีการฝึกซ้อมต่อเนื่องไป และมีการทำความเข้าใจกับสมาคมกีฬาทั้ง ๓๘ สมาคม ว่ามีแผนที่จะนำนักกีฬาไปแข่งรายการใดต่อไป โดยอยู่ระหว่างเตรียมแผนที่จะรองรับและชดเชยในการที่จะเพิ่มขีดความสามารถของนักกีฬาของแต่ละสมาคม อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอื่น ๆ หน่วยงานจะนำไปพิจารณาและดำเนินการปรับปรุงในการนำเสนอรายงานในปีต่อไป

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

(ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผลการพิจารณา

ในการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ของที่ประชุมวุฒิสภา ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. (รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง) และผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พิพิธกุล) กับคณะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุม

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นสรุปได้ว่า (๑) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์รายการต่าง ๆ ของสถานี เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น โดยจัดทำเป็นคลิปสั้นสำหรับการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (๒) ควรพัฒนาสื่อดิจิทัลให้เป็นเทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) เพื่อนำเสนอผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) ต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม (๓) ควรประสานความร่วมมือกับภาคส่วนหรือหน่วยงานที่ทำสตรีมมิ่ง (Streaming) เพื่อให้เผยแพร่เนื้อหาหรือคอนเทนต์ (Content) ของ ส.ส.ท. ให้แพร่หลาย โดยคอนเทนต์ที่จัดทำควรมีแนวทางที่ก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิดที่เป็นระบบและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (๔) ควรรักษาสถานะของ ส.ส.ท. ที่มีความเป็นกลางในการนำเสนอเนื้อหาและการดำเนินงาน อีกทั้งอดทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ที่อาจเกิดขึ้น (๕) ควรรักษาคุณภาพในความเป็นสื่อสาธารณะที่มุ่งเน้นเนื้อหาสาระ ทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมชุมชน การรณรงค์สังคมสุจริต การจัดทำรายการวาไรตี้ (Variety) เช่น รายการ “สถานีประชาชน” “วันใหม่ว่าไรดี” ตลอดจนรายการข่าวสารที่มีแง่มุมและแง่คิดที่ดี แต่ขณะเดียวกันก็ควรมีความต่อเนื่องในเนื้อหาที่นำเสนอและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า (๖) ควรให้ความสำคัญในการจัดทำสื่อสำหรับผู้สูงอายุ วัยรุ่น เด็ก และการเรียนรู้ออนไลน์ต่าง ๆ (๗) ควรให้ความสำคัญกับ ๕ เสาหลักที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ (ก) นักข่าวพลเมือง (ข) สภาผู้ชมและผู้ฟัง (ค) งานข่าว นักข่าวและพนักงาน (ง) แหล่งทุน และ (จ) ผู้ชม (๘) ควรให้การสนับสนุนนักข่าวพลเมืองที่เป็นคนรุ่นใหม่ให้ได้รับโอกาสในการนำเสนอข่าวสารต่าง ๆ (๙) ควรสนับสนุนบทบาทของสภาผู้ชมและผู้ฟัง รวมถึงพนักงานของ ส.ส.ท. ให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นต่อผู้บริหารในการจัดทำนโยบาย (๑๐) มีมาตรการเพื่อปกป้องและคุ้มครองนักข่าวจากการคุกคามทั้งปวง และการนำเสนอข่าวไม่ควรถูกจำกัดบทบาทหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน (๑๑) ควรคำนึงถึงประชาชนส่วนน้อยหรือประชาชนชายขอบรวมทั้งกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มได้ (๑๒) ควรให้ความสำคัญกับข่าวในเชิงสืบสวนและสอบสวนมากขึ้น (๑๓) ควรดำเนินการตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียง

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ (๑๔) ควรปรับเปลี่ยนการนำเสนอและความยาวของเนื้อหาในคอนเทนต์ให้เหมาะสมเพื่อความหลากหลายในช่องทางการเผยแพร่ที่เพิ่มขึ้นและเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และ (๑๕) ควรใช้ความระมัดระวังในการปรับโครงสร้างของสภาผู้ชมและผู้ฟัง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบทบาทของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

นอกจากนี้ สมาชิกวุฒิสภายังได้ซักถามเพื่อให้มีการตอบชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (๑) ส.ส.ท. มีการใช้งบประมาณเกินกว่าจำเป็นหรือเกินตัวอย่างต่อเนื่องจนทำให้งบประมาณไม่สมดุลหรือไม่ และมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด (ประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท) (๒) การเสนอข่าวสารและสารคดีที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) สามารถดำเนินการได้มากน้อยเพียงใด (๓) ผู้บริหารระดับนโยบายที่ได้รับการแต่งตั้งไม่มีพื้นฐานด้านสื่อสารมวลชนใช่หรือไม่ (๔) ละครที่ผลิตเป็นละครเกรด C จึงทำให้ผู้รับชมมีจำนวนไม่มากนักใช่หรือไม่ อีกทั้งการจัดระดับเรตติ้ง (Rating) ก็ใช้ตัววัดที่แตกต่างจากสถานีหรือรายการอื่นใช่หรือไม่ (๕) ปัจจุบันสถานีมีละครที่ค้างสต็อกอยู่มากน้อยเพียงใด และมีนโยบายในการผลิตละครอย่างไร (๖) เหตุใดผู้ผลิตรายการภายนอกจึงไม่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเท่าที่ควร และสัดส่วนที่ได้ยังคงเป็นผู้ผลิตหน้าเดิมใช่หรือไม่ (๗) งบประมาณในปี ๒๕๖๕ จนถึงปี ๒๕๖๗ มีจำนวนเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ เพียงใด (๘) เหตุใดจึงมีคำกล่าวถึง ส.ส.ท. ว่าเป็นสถานีทีวีที่เต็มไปด้วยความไร้วาทศิลป์ ลึกกลับ ซับซ้อน เป็นเมืองลับแล เป็นเมืองแห่งการเล่นพรรคเล่นพวก และ (๙) ส.ส.ท. มีแนวทางในการพัฒนานักข่าวพลเมืองอย่างไร

ภายหลังที่สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. และผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า (๑) ปัจจุบัน ส.ส.ท. มี “VIPA” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสตรีมมิ่งที่พัฒนาในด้านอินเทอร์เน็ตพีดีพี โดยให้บริการด้านคอนเทนต์ออนไลน์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชมทุกเพศทุกวัย ซึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกมากกว่า ๑๗๐,๐๐๐ คน (๒) กลุ่มเป้าหมายสำหรับทีวีช่องหมายเลข ๓ คือ กลุ่มคนวัย ๔๕ ปีขึ้นไป รายการข่าวเจาะลึกหรือประเด็นเชิงลึกเป็นกลุ่มผู้ชมวัยทำงานอายุตั้งแต่ ๒๓ ปีขึ้นไป และโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ ALTV ช่อง ๔ ทีวีเรียนสนุก รองรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มวัยเรียนทั้งปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (๓) สัดส่วนข่าวในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ ๕๑ ซึ่งไม่ได้ลดลงแต่ประการใด อีกทั้งจะมีการนำเอาเรื่องจริงมาผลิตในลักษณะสารคดีเพิ่มเติมอีกด้วย (๔) นักข่าวพลเมืองมีพื้นที่สื่อทางทีวีอยู่ ๔ รายการ เช่น “ฟังเสียงประเทศไทย” “คุณเล่า เราขยาย” “อนาคตประเทศไทย” เหล่านี้เป็นรายการที่นำเอาเนื้อหาจากนักข่าวพลเมืองในพื้นที่มานำเสนอทั้งสิ้น ซึ่งการทำงานของนักข่าวพลเมืองปรับเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้นตามภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป (๕) นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ มีการจัดทำแอปพลิเคชัน (Application) ที่ชื่อว่า “C-site” ซึ่งเป็นกลไกในการระดมข้อมูลจากพื้นที่ต่าง ๆ เช่น กรณีข้อมูลปลาหมอค้างค้ำ และข้อมูลในพื้นที่อื่น อีกทั้งยังมีแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ (Web Site) เพื่อการดำเนินการ เช่น “The North อนาคตเหนือ” “อยู่ดีมีแรงแง” ทั้งนี้ พื้นที่ออนไลน์ของนักข่าวพลเมืองเรียกว่า Local Thai PBS (๖) ส.ส.ท. มุ่งเน้นกระบวนการในการ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว

มีส่วนร่วม ดังนั้น จึงให้สภาผู้ชมและผู้ฟัง (๕๐ คน) และพนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนะนโยบาย โดยวิธีการที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมจนได้เป็นนโยบาย ๑๔ ข้อ ในปัจจุบัน (๗) สภาผู้ชมและผู้ฟัง ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ ๗ มีการทำงานร่วมกันโดยจัดการรับฟังออนไลน์ในภูมิภาคต่าง ๆ ที่สมาชิกสภานั้น อยู่กระจายไปทั้งหมด ๑๐ ภูมิภาคย่อย ซึ่งการรับฟังออนไลน์นี้ทำให้ได้ผลตอบรับที่รวดเร็วและสามารถ นำมาปรับใช้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายได้เร็วขึ้นเช่นกัน (๘) งบประมาณในการดำเนินการที่ ส.ส.ท. ได้รับ คือ ๑๓๓ ล้านบาท งบประมาณจำนวนนี้ไม่ได้จัดไว้เพื่อการจ้างผู้ผลิตภายนอกแล้วเก็บสต็อก (Stock) ละครไว้ ฉะนั้น ละครที่มีอยู่จึงไม่ใช่ละครค้างสต็อกและผู้ผลิตภายนอกก็มีผู้ผลิตหน้าใหม่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ไม่มีการผูกขาดแต่อย่างใด รวมถึงมีการเปิดโครงการคอมมิชชั่นละคร (Commissioning) ซึ่งทำให้เกิดผู้ผลิตหน้าใหม่ กลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมทั้งเยาวชนที่เพิ่งจบการศึกษา มาผลิตเนื้อหาละครอยู่ตลอด (๙) กรณีการคุกคามนักข่าว ทุกฝ่ายทั้งกรรมการนโยบายและกรรมการบริหารให้ความสำคัญกับผู้ประสบเหตุ หรือผู้ได้รับผลกระทบ (ผู้สื่อข่าว) เป็นลำดับแรก และจะได้มีมาตรการคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สื่อทั้งหลายต้องรวมตัวและร่วมมือกันเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อไป (๑๐) ส.ส.ท. ไม่ใช้ การจัดลำดับเรตติ้ง โดย เอซี นีลเสิน (AC Nielsen) ดังเช่นสถานีหรือรายการอื่น ๆ เนื่องจากความมุ่งหมาย ของ เอซี นีลเสิน ตอบสนองต่อการโฆษณาซึ่งแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของ ส.ส.ท. ที่ต้องการประเมิน ช่วงเวลาการรับชมรายการของแต่ละช่วงวัย และ (๑๑) ส.ส.ท. ยืนยันการนำเสนอข่าวสารที่ปราศจาก ผลประโยชน์แอบแฝงทางการเมือง ปลอดภัยจากอำนาจของกลุ่มทุนและรัฐบาล ข่าวสารมีการเจาะลึก มีการตรวจสอบ ไม่เกรงต่อการถูกแทรกแซง และเติมเต็มระบบนิเวศสื่อทั้งประเทศให้มีคุณภาพไปพร้อมกัน สำหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นอื่น ๆ ส.ส.ท. ขอรับไว้เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๕๕ นาฬิกา



สำนักงานประชุม
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา